

Độc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ ba từ gạch dưới hay không?

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 3 trang 30 thuộc phần soạn bài Ôn tập bài 1 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo.

**Câu hỏi:** Đọc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ ba từ gạch dưới hay không? Vì sao?

Lần ấy, khi con voi xuống làng thì người quân tượng không còn nữa. Không thấy ông ra đón ở đầu làng, con voi rảo bước về nhà. Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rên rỉ mãi mà vẫn không thấy người quân tượng đi ra.

Từ đó cho biết phó từ đảm nhận chức năng gì?

*(Câu 3 trang 30 Ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo)*

**Trả lời:**

Nếu lược bỏ ba từ gạch chân thì ta được đoạn văn: Lần ấy, khi con voi xuống làng thì người quân tượng không còn nữa. Không thấy ông ra đón ở đầu làng, con voi rảo bước về nhà. Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, **rên rỉ mà thấy người quân tượng đi ra.**

Vậy nên:

Cách trả lời 1:

Không thể lược bỏ ba từ đó bởi nếu bỏ 3 từ đó đi thì nghĩa của câu trong đoạn hoàn toàn thay đổi, sai với ý mà tác giả thể hiện.

=> Phó từ giúp truyền đạt đúng ý nghĩa mà tác giả muốn thể hiện.

Cách trả lời 2:

Không thể lược bỏ ba từ gạch chân vì nếu lược đi sẽ làm thay đổi nội dung của câu.

- Phó từ mãi thực hiện chức năng bổ sung cho động từ “rên rỉ” ý nghĩa: một cách kéo dài liên tục như không dứt

- Phó từ vẫn, không thực hiện chức năng bổ sung cho động từ “thấy” ý nghĩa: biểu thị sự tiếp tục, tiếp diễn và phủ định đối với hành động được nêu ở động từ

=> Tất cả các phó từ trên làm cho câu văn trở nên rõ nghĩa hơn, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết hơn cho người đọc.

Cách trả lời 3:

- Khẳng định: Không thể lược bỏ các từ: mãi, vẫn, không vì sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu văn.

- Phó từ đảm nhận chức năng:

Đọc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ ba từ gạch dưới hay không?

+ Là các từ ngữ luôn đi liền với các từ loại khác là tính từ, động từ và trạng từ với tác dụng bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm.

+ Các ý nghĩa mà phó từ có thể bổ sung cho các từ ngữ khác mà nó đi kèm là ý nghĩa về mối quan hệ thời gian, mức độ, sự tiếp diễn tương tự, khả năng, phủ định, khẳng định, kết quả, hướng,...

-/-

Trên đây là gợi ý trả lời câu 3 trang 30 thuộc nội dung soạn bài Ôn tập bài 1 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo đầy đủ nhất, đừng quên tham khảo trọn bộ [Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo](#)

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 7 -